



ประกาศสำนักงานประธานวุฒิสภา  
เรื่อง นโยบายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม  
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม  
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานประธานวุฒิสภา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งกำหนดมาตรการขับเคลื่อน ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานประธานวุฒิสภา จึงขอประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานประธานวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

**๑. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม**

สำนักงานประธานวุฒิสภา มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะด้านความประพฤติที่ดีงาม มีจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน โดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา วินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน และการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งการพิจารณายกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

**๒. ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม**

สำนักงานประธานวุฒิสภา มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นต้นแบบด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้บังคับบัญชาจะกำกับดูแลให้บุคลากรเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของงานที่ปฏิบัติให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา กรณีการปฏิบัติงาน หรือการกระทำใด ๆ ของบุคลากรที่มีความเสี่ยงที่จะผิดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ หรือแบบธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ หรือแนวทางปฏิบัติ อันจะทำให้บุคลากรมีความตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติงาน

ได้อย่าง...

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ สำนักงานประธานวุฒิสภายังจะได้ดำเนินการกิจกรรมอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาจิตใจในด้านความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ ความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะดำเนินการในทุกระดับสังคม ได้แก่


**สังคมใกล้** คือ สังคมภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ เพื่อนข้าราชการ บุคลากร ผู้บริหาร บุคคลในวงงานรัฐสภา และผู้รับบริการ

มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในสำนักงานประธานวุฒิสภา และหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสำนักต่าง ๆ จัดขึ้น การให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานราชการเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลสำเร็จ และเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน

**สังคมไกล** คือ สังคมภายนอกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานบริการสาธารณะ ศาสนสถาน สถานศึกษา

มุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นวงกว้าง ทั้งที่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และจากการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เช่น การทำนุบำรุงรักษาสาธารณสถาน การเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือและนันทนาการ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา